

## ปภ.สรุปผลกระทบอุทกภัย

# 27จังหวัดจมน้ำ! ยอดตายพุ่ง 9 ศพ

## ท่อการค้ำเคาะเสียหายเฉียดหมื่นล้าน

“ปภ.” สรุปยอดความเสียหายอุทกภัย 27 จว. จมน้ำ-ตาย 9 ราย-ปชช. กว่า 1.7 ล้านคนได้รับผลกระทบ พื้นที่เกษตรลุ่มกว่า 6.5 แสนไร่ “มท.” แนะนำ ผวจ. อยู่กำบังพลเบี่ยงบช่วยน้ำท่วม “กนอ.” มั่นใจแผนรับมือ 4 นิคมฯ เสี่ยงเมืองกรุง

เก่า ยันผู้ประกอบการไร้กังวล “ศกษ.” โยนน้ำไม่ท่วมกรุง พุ่งต่อให้พายุลูกช้อนชดถล่มก็รับไหว คาดไม่เกินสัปดาห์ ท่อการค้ำเคาะเสียหายไม่เกินหมื่นล้าน “กบินทร์” สู้ภาวะปกติ “ผบ.ทร.” จัดส่งกำลังพล ■ อ่านต่อหน้า 11



พื่นน้ำ...ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด และทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 (นพค.53) นำกำลังพลออกมาช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขนย้ายข้าวของในพื้นที่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ หลังจากกระดบน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว



## ■ 27จังหวัด ต่อจากหน้า 1

และยุโรปปรณเข้า ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ. “ม.หอการค้าฯ” ประเมินน้ำท่วม กระทบเศรษฐกิจ หมิ่นล้านบาท “อุบลฯ” ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ 17 อำเภอ สั่งปิด รร. 2 แห่งไม่มีกำหนด “ชัยภูมิ” เชื่อน้ำท่วมหนักกว่าพันไร่ “อ่างทอง” วิกฤติ! คันดินพังท่วมตำบลบ้านแหกว่า 100 หลังคาเรือน ชาว บ้านเก็บของหนี วุ่น “อยุธยา” กระแสน้ำ แรงจัดชุดเรือขนทรายจมน้ำเจ้าพระยา 1 ลำ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.56 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเกิดอุทกภัยแล้ว 27 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 172 อำเภอ 926 ตำบล 6,647 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 499,270 ครัวเรือน 1,798,270 คน บ้านเรือนเสียหาย 4,069 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 659,077 ไร่ และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 9 ราย โดยขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวยอมรับว่าการเร่งระบายน้ำลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแผนของ กนอ.จะมีนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่งใน จ.พระนครศรีอยุธยาที่อยู่ในข่ายอาจได้รับผลกระทบได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร, ไรจนะ, บางปะอิน และบ้านหว้า แต่ก็เชื่อมั่นในแผนรับมือของนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง รวมถึงกรณีของนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ที่ได้มีการเสริมคันดิน กั้นน้ำให้แข็งแรงมากขึ้น และมีอุปกรณ์ป้องกันเสริมที่เตรียมไว้รับมือแล้ว

ขณะที่ น.อ.สมศักดิ์ ชาวสุวรรณ ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในอ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี คาดว่าไม่เกิน 1 สัปดาห์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และให้สบายใจได้เลยว่าปีนี้น้ำไม่ท่วม กทม.แน่นอน หากมีพายุอีก 2 ลูกก็ยังมี

มือได้ ทั้งอ่างเก็บน้ำ ทุ่งขนาดใหญ่ รับน้ำได้เต็มที่ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบริหารจัดการน้ำตามปกติมีการหารือกันตลอดเวลาถึงสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่

วันเดียวกัน น.อ.วิพันธุ์ ชมะโชติ รองเลขาธิการกองทัพเรือ กล่าวว่า พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หุ่นเรืองรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้สั่งการให้หน่วยต่างๆ ของทร.เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชน ได้อย่างทันทั่วทั้ง ส่วนของการป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นนั้น ผบ.ทร.ได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมเครื่องผลักดันน้ำและนำไปติดตั้งตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ขอรับการสนับสนุนจำนวน 24 เครื่อง

“นอกจากนี้ยังได้จัดกำลังพลเฝ้าประจำตามจุดต่างๆ จำนวน 10 จุด ประกอบด้วย จังหวัดปราจีนบุรี 2 จุด 8 เครื่อง, ปราจีนบุรี 2 จุด 5 เครื่อง ส่วนในพื้นที่ กทม.มี 6 จุด จำนวน 12 เครื่อง”

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจได้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากผลกระทบน้ำท่วมในหลายจังหวัดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นความเสียหายเกี่ยวกับเส้นทางโลจิสติกส์, ภาคธุรกิจ, พืชผลทางการเกษตร, ทรัพย์สินของบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ 5,000 ล้านบาท และความวิตกกังวลของผู้บริโภคจึงไม่กล้าใช้จ่ายทั้งการท่องเที่ยวและซื้อสินค้าทั่วไปอีก 5,000 ล้านบาท

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ยังวิกฤติ ที่ จ.อุทัยธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่น้ำแควตากแดดได้ไหลกัดเซาะคอสะพานคลองโพ ช่วงกม.ที่ 8 ถนนสายอุทัยธานี-โกรกพระ จนคอสะพานพังลงไป เนื่องมาจากน้ำที่ไหลมาจาก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ที่ไหลระบายมาอย่างต่อเนื่องและมาบรรจบกับแม่น้ำแควตากแดด ทำให้กระแสน้ำ

เชี่ยวและแรง จนคอสะพานพังลงมาในที่สุด เบื้องต้น กรมทางหลวงจังหวัดอุทัยธานีได้นำป้ายมาตั้งไว้เพื่อกั้นรถที่จะเดินทางไปยังจังหวัดนครสวรรค์ไม่ให้นำผ่านทางดังกล่าว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมกับจะเร่งทำการซ่อมทางดังกล่าวให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติตามเดิม

ขณะที่ จ.อุบลราชธานี ทางจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ 17 อำเภอ ระดับน้ำในแม่น้ำมูลล้นตลิ่ง 68 ซม. ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนราษฎร 2 ผังแม่น้ำมูลในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวม 11 ชุมชน และท่วมโรงเรียนชุมชนบ้านหาดสวนยา และ รร.บ้านท่าบ่อ อ.วารินชำราบ สูงกว่า 30 ซม.ทาง รร.สั่งปิดตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.เป็นต้นไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าระดับน้ำจะลดลงสู่สภาพปกติ ซึ่งขณะนี้ มีราษฎรประสบความเดือดร้อน 41,900 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 คน คาดว่าระดับน้ำจะล้นตลิ่งสูง 1 เมตรในวันที่ 26 ก.ย.นี้ เพราะมีน้ำเหนือจาก จ.ศรีสะเกษ และ สุรินทร์ ไหลมาสมทบด้าน จ.ชัยภูมิ หลังจากมีปริมาณฝนตกสะสมบนเทือกเขาภูแลนคาไหลเข้าสู่เขื่อนลำปะทาวตอนบน-ล่างที่มีความจุทั้งหมดกว่า 44 ล้าน ลบ.ม. ช่วงรอยต่อของเมืองและอ.แก่งคร้อ เกิดมีปริมาณน้ำหลากล้นสันเขื่อนสูงกว่า 53 ซม.แล้ว และทะลักไหลล้นเขื่อนลงเข้าท่วมเขตตัวเมือง โชนเศรษฐกิจเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเสียหายเพิ่มเติมอีก 4 ชุมชน คือ ชุมชนโนนสาทร, หนองบ่อ, เมืองน้อยเหนือ และ ชุมชนโคกน้อย ซึ่งมีระดับน้ำท่วมขังในชุมชนสูงกว่า 50-100 ซม.ขึ้นไปแล้ว ส่งผลให้รถเล็กทุกชนิดไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาในชุมชนได้ รวมทั้งมีวัด และโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองน้อยราษฎรสังเคราะห์ ได้ประกาศสั่งหยุดเรียนไว้ก่อนไม่มีกำหนด ไว้ก่อนแล้ว 1 แห่ง ส่วนที่จ.อ่างทองสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ยังคงวิกฤติ ล่าสุดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนขยายเป็นวงกว้าง นอกจากนี้จากแม่น้ำเจ้าพระยา

ยังได้ได้กัดเซาะคันดินจุดก่อสร้างเขื่อน  
เรียงหินริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณหน้า  
บ้านเลขที่ 45 หมู่ 6 ต.บ้านแห อ.เมือง  
จนทรุดตัวลง และขยายวงกว้างทำให้น้ำ  
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในหมู่ที่ 5  
และ 6 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง กว่า  
100 หลังคาเรือนสูงกว่า 30 ซม. และ  
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ชาวบ้านต้องเร่ง  
เก็บของหนีน้ำกันจ้าละหวั่น

วันเดียวกันที่จ.พระนครศรีอยุธยา  
เกิดเหตุระทึกเรือบรรทุกดินทรายจากท่า  
เรือในเขตอ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ซึ่งลาก  
จูงกันมา 4 ลำ วิ่งมาตามลำน้ำเจ้าพระยา  
ที่มีระดับน้ำท่วมสูงและไหลเชี่ยวแรงจน  
กระทั่งมาถึงหน้าวัดเกตุ ต.บ้านใหม่ อ.พระ  
นครศรีอยุธยา พบว่ากระแสน้ำวน ได้ดึง  
หัวขบวนเรือ ลำที่ 1 หลุดจากร่องน้ำ  
และชนเข้ากับสันเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริม  
แม่น้ำจนหัวเรือทะลุและน้ำไหลเข้าอย่าง  
รวดเร็ว

นายเกียรติศักดิ์ สายทอง ผู้ควบ  
คุมเรือ กล่าวว่า ต้องเร่งตัดเชือกที่โยง  
มาจากเรือลากจูง และที่ผูกตอยังเรือลำ  
อื่นในขบวน ออกได้ทันเวลา และทำให้

เรือลำเลียงที่หัวเรือทะลุจมลงไปในแม่น้ำ  
1 ลำเท่านั้นระหว่างเกิดเหตุไม่มีใครบาดเจ็บ  
หรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตามได้มีการ  
วางทุ่นเตือนจุดเรือจมแล้ว

ทางด้าน นายอมร กิจเขวงกุล รอง  
ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม  
อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและ  
คลองลาดพร้าว บริเวณบึงพระราม 9 เขต  
ห้วยขวางท่ามกลางฝนตกหนักโดยสำนัก  
การระบายน้ำรายงานความพร้อม และ  
ประสิทธิภาพของอุโมงค์ระบายน้ำสามารถ  
รองรับน้ำจากคลองทั้งสอง ซึ่งเป็นคลอง  
สายหลักของกรุงเทพฯ โดยคลองแสน  
แสบจะช่วยรับน้ำจากด้านตะวันออกและ  
คลองลาดพร้าวรับน้ำจากพื้นที่ตอนบน  
ลงมาบรรจบกันที่ปากอุโมงค์บริเวณบึง  
พระราม 9 ผ่านอุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้น  
ผ่านศูนย์กลาง 5 เมตรลึก 25 เมตร ลึกลง  
สุดที่สถานีสูบน้ำพระโขนง แล้วสูบน้ำออก  
สู่แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยบรรเทาความ  
เดือดร้อนในเขตบางกะปิ วังทองหลาง  
สะพานสูง ลาดพร้าว บึงกุ่ม ห้วยขวาง  
และใกล้เคียง ครอบคลุมกว่า 50 ตาราง  
กิโลเมตร